



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๕๐๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ๕๙๐๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุน จากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทุกโรงเรียน

ด้วย จังหวัดสมุทรปราการแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ กำหนดห้ามผู้ประกอบการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบให้การ
อุปถัมภ์ หรือให้การสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
และในการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ที่ประชุมเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการแจ้งกระทรวง หน่วยงาน และสถานศึกษา เพิ่มเติม เรื่อง
ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือรับการสนับสนุนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งที่เป็นทรัพย์สินหรือไม่ใช่
ทรัพย์สินในทุกกรณี เนื่องจากการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว อาจเข้าข่าย ๔ กรณี ดังนี้

๑. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น กรณี
ให้ทุนสร้างสนามเด็กเล่นของสถานศึกษา และมีป้ายชื่อของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเป็นผู้สนับสนุนเงินทุน

๒. ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลต่อการแทรกแซงนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น กรณีการ
รับการสนับสนุนที่ทำให้การตัดสินใจในเรื่องการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบลดลง

๓. โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น กรณีมีการแจกสิ่งของ
ต่างๆ แต่มีตราผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า อันเป็นการโฆษณา

๔. ส่งเสริมการบริโภคยาสูบ เช่น กรณีมีการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษานั้น และผู้รับผิดชอบ
สถานศึกษา ยินยอมให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้ามาตั้งบูทโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณนั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือท่านปฏิเสธการ
รับอุปถัมภ์หรือการสนับสนุน จากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งที่เป็นทรัพย์สินหรือไม่ใช่ทรัพย์สินในทุกกรณี
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.ppb.moi.go.th/midevo๑/ หัวข้อ “ข่าว
ประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกาศ ไชยมี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๑๒

โทรสาร . ๐-๔๒๖๑-๓๐๔๐